

สายการบินเอทีฮัดครองตำแหน่งสายการบินชั้น นำระดับโลก ติดต่อกันเป็น ปีที่ 5



สายการบินเอทีฮัดสายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลจาก เวิลด์ ทราเวล อวอร์ด ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่เอทีฮัดได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน

พิธีมอบรางวัล ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ สายการบินเอทีฮัด ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัล สายการบินชั้นนำระดับโลก รางวัลสายการบินที่มีชั้นเฟิร์สคลาสยอดเยี่ยมและสายการบินที่มีลูกเรือยอดเยี่ยม

รางวัล เวิลด์ ทราเวล อวอร์ด เริ่มต้นขึ้นในปี 2536 และจัดว่าเป็น องค์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกผ่านการลงคะแนนเสียงทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจาก 171 ประเทศทั่วโลก ซึ่งวอลล์สตรีทเจอร์นัลให้ชานานามว่าเป็น “รางวัลออสการ์แห่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”

มร. เจมส์ ไฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหารของสายการบินเอทีฮัดกล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดอีกครั้ง ที่เราได้รับรางวัลถึง 3 รางวัลของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ได้ดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จมาเป็นปีที่ 10”

“รางวัลที่สายการบินเอทีฮัดได้รับแสดงถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของสายการบินและความมุ่งมั่นในการให้บริการในมาตรฐานที่สูงขึ้นยิ่งขึ้นไป”

“การมุ่งเน้นพัฒนาดังกล่าวทำให้ปรัชญาทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการของเราก้าวมาอยู่ในจุดสูงในปี 2556 เน้นย้ำถึงการบริการระดับ 5 ดาว และการทำให้การเดินทางที่สนุกสนานมากขึ้น รวมถึงการเชื่อมต่อส่วนต่างๆของโลกผ่านศูนย์กลางการบินที่อาบูดาบี”

ความสำเร็จของสายการบินเอทีฮัดในปี 2556 ณ พิธีมอบรางวัล เวิลด์ ทราเวล อวอร์ด ทำให้ช่วงเวลา 12 เดือนที่

ผ่านมานี้เป็นที่น่าจดจำสำหรับสายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาแอร์เมดิคัล

ในปี 2556 นี้ สายการบินเอทิฮัด ได้มีการให้บริการ เซฟชั่นหนึ่งในชั้นบินไดมอนด์เฟิร์สคลาส การให้บริการ ของ อินเทอร์เน็ตไร้สาย การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ และการถ่ายทอดสดรายการทางโทรทัศน์ทั่วทั้งฝูงบิน ทำการเปิด เลานจ์อันหรูหรา สำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและบิสเนสคลาส ในกรุงปารีสและกรุงวอชิงตัน เริ่มการบริการที่ เลี้ยงเด็กบนเครื่องบินเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่เดินทางไปพร้อมกับเด็กเล็ก

มร. เกรแฮม อี คอร์กู ผู้ก่อตั้งและประธาน เวิลด์ ทราเวล อวอร์ด กล่าวว่า “เวิลด์ ทราเวล อวอร์ด ทำการมอบรางวัล แก่องค์กรการเดินทางและการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ดีที่สุดในโลก การเติบโตและการพัฒนาของสายการบินเอทิฮัดใน เวลาเพียงสิบปีเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่ง เอทิฮัดได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยการนำรางวัลตำแหน่ง สายการบินชั้นนำระดับโลก กลับบ้าน และในขณะเดียวกัน สายการบินเอทิฮัดก็ได้กลายเป็นสายการบินที่มีชั้น เฟิร์สคลาสและสายการบินที่มีลูกเรือยอดเยี่ยม ผมขอแสดงความยินดีกับสายการบินเอทิฮัดกับความสำเร็จอันต่อ เนื่องนี้”

ความสำเร็จของสายการบินเอทิฮัดในโตฮา ตามติดมาจาก รางวัล เวิลด์ ทราเวล อวอร์ด มิติเดิลอีสท์ ที่จัดขึ้นในเดือน พฤษภาคม ดูไบ ซึ่งเอทิฮัดได้รับรางวัล สายการบินชั้นนำของตะวันออกกลาง รางวัลสายการบินที่มีชั้นเฟิร์สคลาส ยอดเยี่ยมและรางวัลสายการบินที่มีลูกเรือยอดเยี่ยมของตะวันออกกลาง

ไฮไลท์สำคัญของสายการบินเอทิฮัด ในปี 2556 :

- การเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จของเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Sabre-powered passenger services
- เส้นทางใหม่ไปยังอัมสเตอร์ดัม เบลเกรด โฮจิมินห์ซิตี้ ซานา เซาเปาลู และวอชิงตัน
- เพิ่มเที่ยวบินใน อัมมาน บรัสเซล คาซาบลังกา นิวเดลี โตฮา กรุงอิสลามาบัด จาการ์ตา การูมาณฑู กัวลาลัมเปอร์ ลาสอร์ มินส์ค มุมไบ มัสกัต สิงคโปร์ และโตเกียว
- ทำการเข้าถือหุ้นบางส่วนใน สายการบินแอร์เซอร์เบีย 49% สายการบินเจ็ตแอร์เวย์ 24% และสายการบินดาร์วิน 33%
- ทำการสั่งซื้อฝูงบินที่งานดูไบแอร์โชว์ เครื่องแอร์บัสและโบอิงจำนวน 199 ลำ

- พันธมิตรที่ยาวนานร่วมกับ สายการบินเคนยาแอร์เวย์ สายการบินแอร์เซอร์เบีย สายการบินเซาธ์แอฟริกันแอร์เวย์ สายการบินเบลลาเวีย สายการบินโคเรียนแอร์ สายการบินแอร์แคนาดา สายการบินแอร์บอลติก
- เปิดลานจอดใหม่สำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส และ ชั้นธุรกิจในกรุงปารีสและกรุงวอชิงตัน

ไฮไลท์รางวัลอื่น ๆที่ได้รับช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:

- รางวัลภาวะผู้นำของผู้บริหาร จากงาน แอร์ไลน์ สตราติจี้ อวอร์ด 2556
 - รางวัลความเป็นเลิศในภาวะผู้นำองค์กร จากงาน อาบูดาบีอวอร์ด ฟอล เอ็กเซลเลนซ์ อิน กอฟเวิร์นเมนต์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ (ADEAP) 2556



คำบรรยายใต้ภาพ: (ซ้ายไปขวา เจ้าหน้าที่สายการบินเอทีฮัต) פיโอน่า מורריתัน รองประธานฝ่ายบริหาร ประสบการณ์ของลูกค้า, ปีเตอร์ บวมการ์ทเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์, ออเบรย์ ทีเอ็ด รองประธานฝ่ายบริการลูกค้า, อาเหม็ด อัล ซาวาลฮี บัณฑิตผู้จัดการ ร่วมฉลองความสำเร็จ ของสายการบินเอทีฮัต ที่งานเวสต์ ทราเวล อวอร์ด